

Số: /UBND-TH

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2022

V/v tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Các Phòng, ban, ngành thuộc huyện;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1238/STTTT-TTBCXB, ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông “*về việc tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh*”, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung như sau:

1. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2022)¹

Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, trọng tâm là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sỹ và sự hi sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiên bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; về truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tích cực thông tin, tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa; xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ.

2. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng Văn hóa trong học đường, triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền về văn hóa học đường; đẩy mạnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về nội dung của công tác giáo dục văn hóa học đường, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống,

1. Công văn số 473/TTCS-TQ ngày 11/7/2022 của Cục TTCS.

khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập. Nhằm tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

3. Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”

Đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập” nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

4. Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tích cực tuyên truyền các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về ứng phó thảm họa, và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan. Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông...

Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

5. Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam nhằm

ngăn chặn, chấm dứt tình trạng hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư... để Nhân dân có các biện pháp bảo vệ.

Đồng thời, thông tin, giới thiệu kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; tuyên truyền công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác bảo tồn trên địa bàn huyện.

6. Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý bảo vệ rừng.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về lợi ích của việc trồng rừng và bảo vệ rừng. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Tuyên truyền giới thiệu các điển hình tiên tiến trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các hình thức tuyên truyền mang tính thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng